

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

๑	นางบังอร	ทเวะเส	ประธานกรรมการ
๒	นายสิทธิชัย	พิมพ์ลิม	กรรมการ
๓	นายนิกร	สุกุมลย์	กรรมการ
๔	นางสุรียาญ	แก่นจ้ำ	กรรมการ
๕	นายเอกรินทร์	ชินแสน	กรรมการ
๖	นายดนตรี	หล้าสีดา	กรรมการ
๗	นางวงษ์เดือน	แหวะสอน	กรรมการ
๘	นายอุทิศ	สีเชียวม่วง	กรรมการ
๙	นางวันเพ็ญ	เงาะเศษ	กรรมการ
๑๐	นายนิวัติ	วรรณชะรา	กรรมการ
๑๑	นายสมศรี	หล้าสีดา	กรรมการ
๑๒	นายเจตน์	มงคลสวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นางชัชฌิมพร	แก้วดอนหัน	กรรมการ
๒	นางสาวอุไร	สาทำโล	กรรมการ
๓	นางทองย้อย	ดรปัญญา	กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี)  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)

ปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนได้ประกาศหยุดเรียนพิเศษ ๓ วันทำการ เนื่องจากมีผู้ปกครองกลับภูมิลำเนาซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง ๒๘ จังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ หากนักเรียนไม่สบาย มีไข้ ไอ และหายใจลำบากให้ไปพบแพทย์ และหยุดเรียนจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติจึงมาโรงเรียน ช่วงหยุดเรียนให้เรียนผ่านระบบออนไลน์ และทำใบงานส่งคุณครู ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วยในการตรวจสอบดูแลนักเรียน

### ๓.๒ การจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

การจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์และสอบถามบุตรหลานพร้อมระบุจำนวนของผ้าป่าที่ต้องการ ทางโรงเรียนจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ โดยส่งข้อมูลศิษย์เก่าพร้อมจำนวนของ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ให้ทางโรงเรียน อาจส่งทางไลน์ คณะกรรมการสถานศึกษา หรือ ผอ.เจตน์ มงคลสวัสดิ์ หรืองานธุรการโรงเรียนก็ได้

๓.๓ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/๗๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ที่มีความประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้าย ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ส่งคำร้องขอย้าย จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นางสุชีพิรญา บุรินทร์อุทัยกุล ย้ายสับเปลี่ยน กับ นางสาวสิรินดา แสนแก้ว เอกการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

๒. นางอัญญา ม่วงภูเขียว ย้ายกรณีปกติ

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบย้ายตามความประสงค์ และถ้าหากมีข้าราชการครูย้ายเข้า/ออกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ก็รับย้ายตามความประสงค์ของข้าราชการครูดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

ลงชื่อ นางบังอร เทวะเส ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางบังอร เทวะเส)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่